



# ข่าวสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สถาบันการแพทย์แผนไทย

ชั้น ๔ อาคาร ๓ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี ๑๑๐๐



๐-๒๕๕๐-๒๖๐๐



Facebook fanpage

สถาบันการแพทย์แผนไทย

## นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม สร้างงานสร้างอาชีพ OTOP นวดไทย อัตลักษณ์ไทย

วันที่ 15 ตุลาคม 2562

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

\*\*\*\*\*

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมสร้างงาน สร้างอาชีพ OTOP นวดไทย อัตลักษณ์ไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการนวดไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ “การตอกเส้นเพื่อการบำบัด” (รุ่นที่ 1) พร้อมด้วย นางกันทิมา สิทธิธัญกิจ รองผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย และ อ.จิตรณิญาณ์ ฐิติปัญญารัตน์ อุปนายกสภาการแพทย์แผนไทย คนที่หนึ่ง ได้ร่วมกล่าวปัจฉิมนิเทศถึงผู้เข้าอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

การอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การนวดไทย อัตลักษณ์ไทย เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ สามารถส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างงานและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนซึ่งเป็นการสร้างรากฐานชุมชนให้แข็งแรง เป็นการเชื่อมโยงบริการที่เกิดจากภูมิปัญญาของชุมชนไปสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย ที่ได้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกอบรมการนวดอัตลักษณ์ไทย ในหลักสูตรอบรม “หลักสูตรการแพทย์พื้นบ้านไทย : การตอกเส้น เพื่อการบำบัด” ตามที่สภาการแพทย์แผนไทยกำหนดให้ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความสามารถรักษาผู้ป่วยตามกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย และสร้างความเชื่อมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการตอกเส้น ภายใต้ผู้ประกอบการวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎหมาย

กิจกรรมในหลักสูตรมีการอบรมความรู้ภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และฝึกประสบการณ์ภาคสนาม พร้อมด้วยการสอบวัดประเมินผลตามเกณฑ์หลักสูตรที่กำหนดของสภาการแพทย์แผนไทย

ดำเนินการตลอดช่วงกิจกรรมระหว่าง วันที่ 30 กันยายน ถึง 15 ตุลาคม 2562 จำนวนผู้เข้ารับการอบรมที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร 34 คน สถานที่จัดอบรม ณ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

จัดประชุมโดย กลุ่มงานวิชาการนวดไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย



